

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นของตำบลปากคลองบาง  
ปลากรด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีสภาพสมควรยกฐานะเป็น  
สุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.  
๒๔๕๕ จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นของตำบลปากคลองบางปลากรด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์”  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และให้มีเขตดังต่อไปนี้

ด้านเหนือและด้านตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนว  
เส้นแบ่งเขตระหว่าง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กับอำเภอพระประแดง จังหวัด  
สมุทรปราการ บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กับ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพระสมุทร  
เจดีย์ กับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศตะวันออก  
เฉียงใต้และทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ กับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตรงจุดที่  
แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปากคลองบางปลากรด กับตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอ

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ กับอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านใต้ จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล  
ปากคลองบางปลากดกับตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทร  
ปราการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓  
ดาวคะนอง - ป้อมพระจุลจอมเกล้า ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้น  
แบ่งเขตระหว่างตำบลปากคลองบางปลากด กับตำบลในคลองบางปลากด อำเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบล  
ปากคลองบางปลากด กับตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทร  
ปราการ

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปากคลอง  
บางปลากดกับตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓ ดาวคะนอง -  
ป้อมพระจุลจอมเกล้า และซอยวัดแค ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้น  
แบ่งเขตระหว่างตำบลปากคลองบางปลากดกับตำบลในคลองบางปลากด อำเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ บรรจบกับแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอ  
พระสมุทรเจดีย์ กับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตระหว่าง  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ไปทางทิศ  
ตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ ๑

ดังปรากฏในแผนที่ท้ายประกาศนี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในประกาศนี้ ให้มีหลักข้อย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

